

Số: 05 /UBND-BCĐ

Thanh Oai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

V/v tăng cường triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Sốt xuất huyết

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết hiện nay trên địa bàn Thành phố nói chung và trên địa bàn huyện Thanh Oai nói riêng vẫn đang diễn biến phức tạp và vẫn còn nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Trong 02 tuần gần đây số lượng mắc Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng, hơn 100 ca/ tuần, trong tuần 46 (tính đến ngày 13/11/2022) ghi nhận 105 ca mắc, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 12 ca với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến ngày 13/11/2022 toàn huyện ghi nhận 1.108 ca mắc, có 03 ca tử vong; số mắc tăng gấp 12,4 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021 (89 ca mắc, 0 ca tử vong). Trong tuần cũng ghi nhận thêm 06 ổ dịch mới, như vậy tính từ đầu năm đến nay Thanh Oai đã ghi nhận 101 ổ dịch phân bố tại 21/21 xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai về Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Oai. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên địa bàn huyện. UBND huyện Thanh Oai yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương để triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

1. Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện: Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo tại các địa phương được phân công phụ trách thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

2. Phòng Y tế: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó ưu tiên tại các địa bàn có số ca mắc gia tăng.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, thường xuyên cập nhật phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

3. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với phòng Y tế theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại các địa phương; Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác giám sát ca bệnh, giám sát véc tơ và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch ngay sau khi phát hiện đặc biệt tại các điểm có nguy cơ cao.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện trong việc cung cấp thông tin liên quan để chuyển tải kịp thời đến cộng đồng và nhân dân về tình hình dịch, các biện pháp phòng ngừa và nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Chủ động phối hợp ngành Y tế tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến các địa phương và trên xe tuyên truyền lưu động, thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, chuyển tải các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh để nhân dân tích cực và chủ động thực hiện phòng, chống dịch, khi có dấu hiệu nghi ngờ về bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám phát hiện và điều trị kịp thời.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo triển khai tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong trường học, huy động giáo viên tích cực tuyên truyền cho học sinh cách phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tham gia vào chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy tại gia đình, trong khuôn viên nhà trường, ngoài cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của ngành Y tế.

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành Y tế chủ động triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền cho các hội viên, người nhà và nhân dân thuộc ngành mình quản lý về công tác diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết, tham gia vào đoàn kiểm tra khi có yêu cầu của UBND huyện, hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, phổ biến và chuyển tải thông tin, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

8. Chủ tịch UBND xã, thị trấn: Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện nếu để tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, khẩn trương đồng loạt tổ chức các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi, chú trọng tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, khu vực ổ dịch, khu vực nguy cơ cao (hoạt động này được triển khai 01 lần/tuần tại các ổ dịch, khu vực nguy cơ cao, tháng cao

điểm); xử lý, xử phạt đúng quy định các cá nhân, đơn vị không hợp tác trong các đợt chính quyền tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh. Đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và khu vực có nguy cơ, phải được kiểm tra, giám sát, các bể, dụng cụ chứa nước từ vật to nhất đến vật nhỏ nhất, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản, trú ngụ của muỗi truyền bệnh để tiến hành các hình thức tiêu diệt.

Chỉ đạo các đoàn thể, cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường công tác truyền thông và triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt nam cùng các đoàn thể huyện; yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên Ban chỉ đạo PCDB huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PYT (02)



TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Khánh Bình